



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคนไทยเชื่อหากร่วมมือร่วมใจทำได้

ผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคนไทยร้อยละ 80 เชื่อถ้าร่วมมือจะฝังรากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน มั่นคงได้ “จรัญ” ย้ำ 3 หลัก พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน กับ 2 เงื่อนไขคือมีความรู้คู่คุณธรรม ประชาชนชายแดนใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเศรษฐกิจพอเพียง

นิต้า 27 มี.ค.- นายจรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนา “เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดขึ้น โดยได้ย้ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลัก คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ กับคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างสมดุล ยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ได้เท่านี้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ครอบครัว และชีวิตประจำวัน รวมทั้งหากต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 นำประเทศไปสู่ความสำเร็จ จะต้องเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางที่สุด

นายจรัญ กล่าวอีกว่า จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา มีการสำรวจความเห็นประชาชนหลายจังหวัด กับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พบว่า ร้อยละ 94 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เชื่อว่าสามารถนำมาใช้ในชีวิิตได้ มีเพียงร้อยละ 5.6 ที่บอกว่า ใช้ได้น้อย หรือไม่ได้เลย โดยอุปสรรคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 52 ยังเห็นว่าหากยึดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรกู้เงิน หรือร้อยละ 40.7 ที่ระบุว่าหากเป็นธุรกิจที่เน้นกำไร ต้องไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงหรือร้อยละ 62 ที่คิดว่าถ้ายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องไม่ใช้บัตรเครดิต ผลสำรวจต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า ยังมีอีกหลายส่วนที่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงผิดไป เพราะการกู้เงิน ใช้บัตรเครดิต หรือภาคธุรกิจยึดเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งหมด เพียงแต่ต้องอยู่บนฐาน 3 หลัก 2 เงื่อนไข คือพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรู้คู่คุณธรรม

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเข็มทิศในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนที่ผ่านมามีหลายช่องทาง ทั้งผู้นำความคิด กลุ่มวิชาการ การสัมมนา โรงเรียน ภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ สื่อมวลชน ประชาสังคม และกลุ่มการเมือง ซึ่งผลสำรวจได้ข้อยุติว่า คนไทยร้อยละ 80 เชื่อว่า ถ้ามีความร่วมมือที่ดีของคนไทย เศรษฐกิจพอเพียงจะฝังรากในสังคมไทยได้และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคง” นายจिरายู กล่าว

ประชาชนชายแดนใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 2,039 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 1-14 มี.ค.2550

พบว่า ประชาชนในพื้นที่ให้คะแนนความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหา 3.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ขณะที่ให้คะแนนความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของทหารและความเป็นที่พึงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) 3.33 กับ 3.29 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.36 คาดว่าการแก้ปัญหาจะใช้เวลา 6-10 ปี โดยร้อยละ 24.19 คาดว่าไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 16.07 มากกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 43.03 ไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหามาถูกทาง เพราะยังเห็นสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ร้อยละ 42.38 เชื่อว่าดำเนินการถูกทางแล้ว และร้อยละ 14.59 เห็นว่ายังไม่ถูกทาง

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 79.99 เห็นว่ามีความเหมาะสมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกเป็นไทยพุทธร้อยละ 75.03 และไทยมุสลิมร้อยละ 84.52 ขณะที่ร้อยละ 15.25 เห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะสถานการณ์ยังไม่สงบ และร้อยละ 78.55 เห็นด้วยกับการใช้กลยุทธ์ “คุณธรรมนำความรู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ภาพรวมร้อยละ 81.80 เห็นว่ารัฐควรให้ความช่วยเหลือบุคคลทั้งสองกลุ่มศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับความคิดเห็นต่อโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการอยู่นั้น ประชาชนร้อยละ 91.91 เห็นว่าโครงการส่วนใหญ่มีประโยชน์และไม่ควรยกเลิก แต่มีบางโครงการที่ควรยกเลิก เช่น การไปอบรมดูงานต่างประเทศ การจัดกิจกรรมพาเด็กเยาวชนไปทัศนศึกษาเพราะเห็นว่าไม่ปลอดภัย ขณะที่ร้อยละ 15.65 ต้องการให้เพิ่มเติมโครงการ เช่น จัดหางานและฝึกอบรมอาชีพเยาวชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการกับชุมชน โครงการเรียนดีมีทุนให้ โครงการสร้างศูนย์ความรู้